

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคเกษตรกรแรงงานไทย

ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเกษตรกรแรงงานไทย ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ใน ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ พรรคเกษตรกรแรงงานไทย ดังนี้

นโยบายพรรคเกษตรกรแรงงานไทย

พ.ศ. ๒๕๕๕

คำประกาศเจตนารมณ์

ประเทศไทยมีประชากรกว่า ๖๒ ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม แต่พี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานกลับเป็นผู้มีฐานะความเป็นอยู่ ต่ำกว่าผู้ประกอบอาชีพอื่นในสังคม คณะบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานได้รวมตัวกัน จัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ “พรรคเกษตรกรแรงงานไทย” และประกาศเจตนารมณ์ที่จะดำเนินนโยบาย เพื่อยกระดับฐานะและคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ และญาติพี่น้อง ผู้ใช้แรงงานทุกคนให้มีมาตรฐานการครองชีพที่มั่นคง อยู่ดีกินดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีขีดความสามารถในการส่งเสียลูกหลานเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ได้เช่นเดียวกับผู้ประกอบอาชีพอื่นในสังคม

๑. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง

๑.๑ นโยบายการเมือง

พรรคเกษตรกรแรงงานไทย มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์

พรรคมุ่งมั่นที่จะสร้างไว้ซึ่งความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติ บูรณภาพแห่งอาณาเขต และยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พระคมุ่่มั่นที่จะสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มีอิสระในการตัดสินใจทางการเมือง

พระคมุ่่มั่นจะเสริมสร้างบทบาทของสถาบันรัฐสภาในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพ

พระคมุ่่มั่นที่จะเสริมสร้างบทบาทของพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนจากทุกอาชีพ ทุกกลุ่มวัย และทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารพรรคการเมือง

พระคมุ่่มั่นจะสนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับ

พระคมุ่่มั่นจะส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ พระคมุ่่มั่นสนับสนุนกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์กรและบุคคลที่อาสาสมัครทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประเทศชาติและประชาชน

๑.๒ นโยบายการบริหาร

พระคมุ่่มั่นมีเจตนารมณ์ที่จะปฏิรูประบบราชการ โดยสนับสนุนการใช้แผนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดิน และกำหนดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยปฏิบัติ โดยให้มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก ทำหน้าที่เป็นหน่วยควบคุมการใช้งบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ

พระคมุ่่มั่นที่จะสนับสนุนการกระจายอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องการเมือง การบริหารการปกครอง การให้บริการสาธารณะและการงบประมาณ การคลัง ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระคมุ่่มั่นในการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใส มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย

พระคมุ่่มั่นในหลักคุณธรรม ความสามารถและผลงานการบริการประชาชนในการพิจารณาความดี ความชอบ การปรับย้ายและเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือข้าราชการผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวให้ได้รับสวัสดิการของภาครัฐที่อยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี

๑.๓ นโยบายการปกครอง

พรรคสนับสนุนการป้องกัน คุ่มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนจากข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และส่งเสริมบทบาทขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

พรรคมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล ชุมชนและท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง โดยร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันรักษาประโยชน์และร่วมกันตรวจสอบโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน

พรรคมุ่งมั่นจะสนับสนุนบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง สมาชิกองอาจ รักษาดินแดน สมาชิกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิกอาสาสมัครอื่นที่ทางราชการและองค์กรภาคเอกชนจัดตั้งขึ้นในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การอำนวยความสะดวก และการระงับข้อพิพาทขั้นพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อให้เกิดสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสังคมที่ใสสะอาด

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก พรรคเกษตรกรแรงงานไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบผสมผสาน คือ ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มีความพอดี พอประมาณ อย่างมีเหตุผล เป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากอันได้แก่ เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองโดยพึ่งพาปัจจัยทรัพยากรทางเศรษฐกิจจากชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาคต่าง ๆ ภายในประเทศและยึดมั่นในเศรษฐกิจเสรีนิยมเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าจากผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ฝีมือแรงงาน ทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย ตลอดจนธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเป็นหลัก

พรรคเกษตรกรแรงงานไทยมีความมุ่งมั่นจะดำเนินการตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

(๑) พรรคให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเพิ่มศักยภาพของคนยากจนให้ได้รับโอกาสพิเศษในการศึกษา การบริการทางสังคม การสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตให้เท่าเทียมกับคนทั่วไปอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนยากจนพึ่งตนเองได้

(๒) พรรคมุ่งสนับสนุนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้างความเป็นธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพให้เชื่อมโยงสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่สมดุล

(๓) พรรคให้ความสำคัญการประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพื่อสนับสนุนการค้าขายและการพาณิชย์ภายในประเทศและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก โดยรัฐสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต และกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับสากล

(๔) พรรคมุ่งมั่นให้มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าจากผลผลิตการเกษตรกรและฝีมือแรงงานระหว่างชุมชน ท้องถิ่น ในอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรม โดยใช้องค์กรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรเป็นคนกลางแทนพ่อค้าหรือกลุ่มทุนภายนอกชุมชน

(๕) พรรคให้ความสำคัญกับการใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการจ้างงานภายในประเทศ และปรับโครงสร้างภาษีอากรและภาษีศุลกากรให้เอื้อต่อการส่งออกผลผลิตการเกษตรในเชิงพาณิชย์กรรม และธุรกิจให้บริการ

๓. นโยบายด้านการเกษตร

พรรคเกษตรกรแรงงานไทยมุ่งมั่นที่จะให้สถาบันการเกษตรเป็นสถาบันชาติ โดยปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการเกษตรและตราเป็นกฎหมายการเกษตรแห่งชาติเพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ของเกษตรกร กลุ่มและองค์กร สหกรณ์การเกษตร การคุ้มครองอาชีพเกษตรกร ผลผลิตการเกษตร กระบวนการผลิต การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การจำหน่ายและการตลาด การแก้ปัญหาหนี้สินโดยธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อเกษตรกร การกำหนดหลักประกันสุขภาพแก่เกษตรกร รวมทั้งการป้องกันความเสี่ยงในการเพาะปลูก และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

พรรคมีเจตนารมณ์ที่จะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการดำรงชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่

พรรคจึงกำหนดนโยบายด้านการเกษตร ดังนี้

(๑) พรรคมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรในแต่ละชุมชน และนำระบบสหกรณ์มาใช้ในการบริหารการผลิต การจำหน่ายผลผลิตทั้งตลาดภายในประเทศ และการส่งออก โดยรัฐให้การสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงชีพที่มั่นคงเช่นเดียวกับอาชีพอื่น

(๒) พรรคมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ตลอดปี ภายหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว

(๓) พรรคมุ่งให้มีการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ดีเพื่อการบริโภคและส่งออก โดยใช้ปุ๋ยทางชีวภาพปลอดจากสารเคมี โดยรัฐสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม และพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่ที่พืชและสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคภายในประเทศและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อการส่งออก

(๔) พรรคมุ่งที่จะพัฒนาระบบตลาดกลางให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรระหว่างชุมชนท้องถิ่นและสนับสนุนบทบาทขององค์กรตลาดเพื่อเกษตรกรในการรับซื้อ รับจำหน่ายผลผลิตการเกษตรในทุกฤดูกาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ

(๕) พรรคจะพัฒนาระบบการถือครองที่ดินและการปฏิรูปที่ดินเพื่อการใช้ที่ดินและที่ว่างทุกพื้นที่ โดยไม่กระทบกับป่านุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(๖) พรรคจะสนับสนุนโครงการธนาคารโค-กระบือ และการจัดตลาดนัดโค-กระบือควบคู่กับการขยายพันธุ์และการบำรุงพันธุ์ที่ดี โดยรัฐสนับสนุนงานด้านวิชาการและการรักษาโรค

(๗) พรรคจะจัดให้มีสถานีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มในระดับชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างทั่วถึง ทุกภูมิภาค

๔. นโยบายด้านแรงงาน

พรรคเกษตรกรแรงงานไทยมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการกระจายโอกาสให้คนไทยทุกคนมีงานทำ เน้นการประกอบอาชีพส่วนตัวและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม

พรรคสนับสนุนให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากลตามความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ และขยายตลาดแรงงานและการจ้างงานไทยในต่างประเทศ โดยรัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยเพื่อป้องกันการฉ้อโกงแรงงาน และเพื่อคุ้มครองแรงงานไทยทุกคนในต่างประเทศ ให้มีรายได้ที่เหมาะสมเป็นธรรม และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของแรงงานไทยให้มั่นคงเท่าเทียมกับอาชีพอื่น

พรรคจะเสริมสร้างประสิทธิภาพ ระบบประกันสังคมแก่คนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเรียน วัยทำงาน วัยหลังทำงาน และวัยชรา

พรรคจะปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพื่อคุ้มครองแรงงานทุกเพศ ทุกวัย และครอบคลุมถึงคนยากจน และคนด้อยโอกาสทางสังคม

พรรคจะสนับสนุนให้มีสถาบันการเงินของผู้ใช้แรงงานเช่นเดียวกับเกษตรกร เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการจ้างงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ

๕. นโยบายด้านสังคม

พรรคเกษตรกรแรงงานไทยเชื่อว่า สังคมไทยมีหลักคุณธรรมที่อุปถัมภ์และผูกพันให้คนไทย สามารถดำรงความเป็นเอกราช และรักษาบ้านเมืองให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์มาจนถึงปัจจุบัน และมีความมั่นคงที่ยั่งยืน คือ ความมีมิตรไมตรีอันดีต่อกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อเกิดทุกข์ภัยและให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสมากกว่าเสมอ

พรรคจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน เป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคน คิดเป็น ทำเป็นด้วยตนเอง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเคารพในภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นสังคมที่ประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน คนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย พรรคจึงกำหนดนโยบายด้านสังคม ดังนี้

(๑) พรรคมุ่งเสริมสร้างโดยเน้นการพัฒนาคน ครอบครัวยุวมชน และท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านข้อมูลข่าวสารในยุคโลกาภิวัตน์

(๒) พรรคจะป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนถาวร โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน การป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา และให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สังคมเช่นคนปกติทั่วไป ตลอดจนการสกัดกั้นขบวนการผลิตและค้ายาเสพติดข้ามชาติ โดยการปรามปรามและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง

(๓) พรรคมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน อาสาสมัครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชนด้วยตนเอง

๖. นโยบายด้านสาธารณสุข

พรรคเกษตรกรแรงงานไทยจะเร่งรัดการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจะให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประจำสถานอนามัยประจำตำบลทุกแห่งทั่วประเทศ

พรรคมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่เน้นการป้องกันโรค โดยมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจการสร้างภูมิคุ้มกันโรค และการดูแลสุขภาพอนามัย

พรรคจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัยควบคู่กับแพทย์ทางเลือก โดยใช้สมุนไพร

พรรคจะกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในภูมิภาค อาทิ ไข้หวัดนก โรคเอดส์และโรคอื่นที่เข้ามากับกลุ่มแรงงานไทยจากต่างประเทศ

พรรคจะเร่งรัดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารและยา โดยกวดขันให้มีเภสัชกรควบคุมการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ในร้านขายยาทุกแห่ง

พรรคมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และสนับสนุนการตั้งโรงงานผลิตยารักษาโรค และผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ภายในประเทศ

๗. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๗.๑ นโยบายการศึกษา

พรรคเกษตรกรแรงงานไทยยึดมั่นในหลักการที่ว่า “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกมิติ” การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีสุขภาพจิตเข้มแข็ง สุขภาพกายที่แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพ มีสติปัญญาและมีความสำนึกในความรักชาติ รักความเป็นไทย และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดี และรับใช้สังคมในอนาคต

พรรคจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้

(๑) พรรคให้ความสำคัญกับผู้เรียน โดยมุ่งส่งเสริมการเรียน การสอนตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา และมีธยมศึกษาให้ผู้เรียนคิดเป็น รู้จักใช้ปัญญาสรรค์สร้างความคิด ความฝันโดยให้ทุกคนอ่านและเขียนภาษาไทยได้ด้วยตนเอง

(๒) พรรคสนับสนุนการศึกษาเอกลักษณ์ไทย ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตคนไทยอย่างถ่องแท้ และสนับสนุนให้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นในแต่ละภาคของประเทศ รวมทั้งภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและภาษาต่างประเทศสากล เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น

(๓) พรรคมุ่งมั่นที่จะให้วิชาชีพครูมีมาตรฐานและมีค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ทางวิชาการเพิ่มเติมตลอดเวลา

(๔) พรรคสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนให้มีคุณภาพ อุปกรณ์การศึกษาและวิทยฐานะเท่าเทียมการศึกษาในระบบโรงเรียน และสนับสนุนปราชญ์ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ

(๕) พรรคสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนและอุปกรณ์การเรียนให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และให้สอดแทรกการอนุรักษ์เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย หน้าที่พลเมืองดี มีคุณธรรม กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ หลักการใช้สิทธิเสรีภาพและการทำหน้าที่ของพลเมืองไว้ในหลักสูตรการเรียนทุกระดับ

(๖) พรรคให้ความสำคัญกับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้พัฒนาคุณภาพเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง

(๗) พรรคส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ทั้งในและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพการกีฬาของประเทศ และสนับสนุนสวัสดิการแก่นักกีฬาให้ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากการสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่ประเทศไทย

๓.๒ นโยบายการศาสนา

พรรคส่งเสริมศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคแก่วัดที่ขาดแคลน

พรรคส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ เผยแผ่หลักธรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนให้ทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ

พรรคมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้วัด โบสถ์คริสต์ มัสยิดและสถานประกอบกิจการทางศาสนาเป็นสถาบันการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจของคนไทย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน จนถึงมัธยมศึกษา

พรรคส่งเสริมให้ภิกษุ นักพรต นักบวชในทุกศาสนา เป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณในการนำหลักศาสนามาแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี

๓.๓ นโยบายศิลปะและวัฒนธรรม

พรรคส่งเสริมกิจการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านและร่วมสมัย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนไทย

พรรคสนับสนุนให้มีการจัดงานสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ท้องถิ่นในทุกเทศกาลประเพณีไทย

พรรคส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ การท่องเที่ยวของประชาชนในชุมชน และท้องถิ่น

๔. นโยบายด้านคมนาคม และการสื่อสาร

๔.๑ นโยบายการคมนาคมขนส่ง

พรรคมุ่งมั่นที่จะขยายเส้นทางรถไฟเพื่อการขนส่งและบรรทุกสินค้าให้ทั่วถึงทุกจังหวัด และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศและทางทะเล ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสีเขียวอินโดจีน และรองรับความต้องการของประชาชนในแต่ละภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน

๔.๒ นโยบายด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

พรรคสนับสนุนคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ซึ่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ในการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายในการบริการประชาชน และมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุผล โดยให้มีการแข่งขันการให้บริการกิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม

๕. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พรรคมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ และ พันธุวิศวกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการอุตสาหกรรมและการเกษตรของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

พรรคมุ่งมั่นที่จะยกระดับขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะในการสร้างผลงานด้านผลผลิตการเกษตร เพื่อการบริโภคภายในประเทศและอุตสาหกรรมส่งออก

๕.๒ นโยบายการพลังงาน

พรรคมุ่งมั่นที่จะศึกษาพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มชนิด ๑๐๐ % เพื่อให้เป็นพลังงานใหม่ของชาติ ตลอดจนรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติประหยัดพลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำประปา และไฟฟ้า โดยให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเท่าที่จำเป็น

๕.๓ นโยบายสิ่งแวดล้อม

พรรคยึดมั่นในหลักการ “ผู้ใดก่อให้เกิดมลภาวะ ผู้นั้นต้องจ่ายและรับผิดชอบ” โดยสนับสนุนให้บังคับใช้กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อบังคับให้ผู้ก่อให้เกิดมลพิษต้องเสียภาษีเพิ่มทดแทนให้แก่สังคม และจูงใจให้ภาคธุรกิจและองค์การภาคเอกชนที่ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการลดภาษีเพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่ให้แก่สังคม

พรรคมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมชุมชน องค์กรประชาชน และองค์การภาคเอกชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศนียั่งยืน

พรรคมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่ ธุรกิจเอกชน

๑๐. นโยบายด้านความมั่นคง

พรรคมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีการบูรณาการด้านการรบ โดยใช้กำลังร่วมรบของเหล่าทัพต่าง ๆ และสนธิกำลังกับฝ่ายพลเรือน ตามหลักนิยมทางทหาร พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้ทันสมัย

พรรคสนับสนุนการบูรณาการกำลังพล โดยปรับขนาดกำลังพลของกองทัพให้มีความเหมาะสมและให้มีกำลังพลอาสาสมัคร กำลังสำรอง เพื่อช่วยเหลือสังคมในยามปกติ โดยเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปราบปรามยาเสพติด การค้าสิ่งผิดกฎหมาย การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน การพัฒนาพื้นที่ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

พรรคส่งเสริมการยกระดับการดำรงชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาของกำลังพลทหารกองประจำการ รวมทั้งปรับการเลื่อนไหลชั้นยศของทหารชั้นประทวนให้ทัดเทียมกับข้าราชการอื่น

พรรคสนับสนุนนโยบายการพึ่งตนเองทางทหาร โดยใช้ทรัพยากรภายในประเทศผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ทางทหารบางประเภท

พรรคสนับสนุนให้กองทัพมีบทบาทในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเข้าร่วมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

๑๑. นโยบายด้านการต่างประเทศ

พรรคส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษา วิชาการ เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรักษาสันติภาพ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พรรคมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกัน โดยไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติวิธี และป้องกันการค้าสิ่งผิดกฎหมาย การค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

พรรคจะสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนด้านการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่ของผลประโยชน์ของชาติ ร่วมกันอย่างเป็นธรรม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลก และเป็นครัวของโลก

พรรคมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนในชาติ

ข้อบังคับพรรคเกษตรกรแรงงานไทย

พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ พรรคการเมืองนี้ชื่อ “พรรคเกษตรกรแรงงานไทย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI AGRICULTURER AND LABOR PARTY” เรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ท.” หรือ “T.A.L.P.”

ข้อ ๒ เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยมีพื้นสีเขียว ภายในมีพานรัฐธรรมนูญ สีทอง ตอนล่างของแผนที่มีความเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินว่า “พรรคเกษตรกรแรงงานไทย” และบรรทัดล่างสุดมีความเป็นตัวหนังสือสีแดงว่า “เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน” ดังภาพข้างล่างนี้



ความหมาย

แผนที่ประเทศไทยสีเขียว หมายถึง แผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผลทางการเกษตร เป็นแหล่งอาหารของโลก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใช้แรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

พานรัฐธรรมนูญสีทอง หมายถึง ความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติไทย เป็นแผ่นดินทอง ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างกว้างขวาง

พรรคเกษตรกรแรงงานไทย เป็นตัวหนังสือสีน้ำเงิน หมายถึง ความจงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน เป็นตัวหนังสือสีแดง หมายถึง เจตนารมณ์ของพรรคที่มุ่งมั่นจะยกระดับฐานะและคุณภาพชีวิตของเพื่อนพี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานให้มีมาตรฐานการครองชีพที่มั่นคง อยู่ดีกินดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยอย่างมีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการอาชีพอื่นในสังคม

ข้อ ๓ สำนักงานใหญ่ของพรรค ตั้งอยู่ที่ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๕/๖๕ หมู่ที่ ๖ ซอยศิริชัย ๑ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๒๕-๒๑๕๕ และหมายเลขโทรสาร ๐-๒๕๒๕-๒๑๕๕

ข้อ ๔ ในกรณีที่พรรคจัดตั้งสาขาพรรคขึ้น ให้ใช้ชื่อพรรคประกอบด้วยชื่อท้องที่ที่สาขาพรรคนั้น ตั้งอยู่เป็นชื่อสาขาพรรค คือ พรรคเกษตรกรแรงงานไทย สาขา.....

ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้

“พรรค” หมายถึง พรรคเกษตรกรแรงงานไทย

“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับพรรคเกษตรกรแรงงานไทย

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกพรรคเกษตรกรแรงงานไทย

“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารพรรคเกษตรกรแรงงานไทย

“กรรมการบริหาร” หมายถึง กรรมการบริหารพรรคเกษตรกรแรงงานไทย

“สำนักงานใหญ่” หมายถึง สำนักงานใหญ่พรรคเกษตรกรแรงงานไทย

“สาขาพรรค” หมายถึง สาขาพรรคเกษตรกรแรงงานไทย

“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายถึง คณะกรรมการสาขาพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
“กรรมการสาขาพรรค” หมายถึง กรรมการสาขาพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
“นายทะเบียนพรรคการเมือง” หมายถึง นายทะเบียนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

หมวด ๒

สมาชิก

ส่วนที่ ๑

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

ข้อ ๖ สมาชิกแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์

(๒) สมาชิกสามัญ

ข้อ ๗ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีอุปการคุณต่อพรรคหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๘ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ ซึ่งตกลงรับคำเชิญเข้าเป็นสมาชิกเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ เริ่มตั้งแต่วันที่หัวหน้าพรรคประกาศรายชื่อ ณ สำนักงานใหญ่ และจัดแจ้งชื่อสมาชิกดังกล่าวในทะเบียนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของพรรค

สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ แต่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค

ข้อ ๘ สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกพรรค โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๓) มีความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๔) มีความปรารถนาที่จะร่วมอุดมการณ์กันในการสนับสนุนพรรค และปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค

ข้อ ๙ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ มิให้รับเข้าเป็นสมาชิก

(๑) วิกจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ ๑๐ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับการจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคจะต้องดำเนินการให้มีสมาชิกตั้งแต่ห้าพันคนขึ้นไป โดยจะต้องประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาค ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด

ส่วนที่ ๒

การสมัครเป็นสมาชิกสามัญและการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ข้อ ๑๑ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรค พร้อมหลักฐานต่อนายทะเบียนพรรคเกษตรกรรมแรงงานไทยหรือเลขานุการสาขาพรรค โดยมีสมาชิกหนึ่งคนรับรองการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของผู้สมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมค่าบำรุงพรรคตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

เมื่อได้รับใบสมัครตามความในวรรคหนึ่งแล้ว ให้ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าบำรุงพรรคตกเป็นของพรรค ให้นายทะเบียนพรรคเกษตรกรรมแรงงานไทยหรือเลขานุการสาขาพรรค แล้วแต่กรณีพิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ถ้าปรากฏว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นสมาชิกได้ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนดครบถ้วน ให้นายทะเบียนพรรคเกษตรกรรมแรงงานไทยหรือเลขานุการสาขาพรรคแล้วแต่กรณี ทำเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาอนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิกเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้แจ้งให้ผู้สมัครทราบและจัดแจ้งชื่อ อาชีพและที่อยู่ไว้ในทะเบียนสมาชิก พร้อมทั้งออกบัตรประจำตัวสมาชิกให้สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘
(๔) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิก เนื่องจากกระทำการขัดต่อวินัย และจรรยาบรรณของสมาชิก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๖) สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากการเป็นสมาชิก ถ้าที่ประชุมร่วมของ คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมดให้สมาชิกภาพของ บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยการลงมติดังกล่าวให้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ

(๗) พรรคต้องเลิกหรือยุบไป

(๘) กรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดให้สมาชิกภาพ ในการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง สมาชิกที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้ว ให้นายทะเบียนพรรคเกษตรกรแรงงานไทย จำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกพรรค และให้เรียกบัตรประจำตัวสมาชิกคืนด้วย

ข้อ ๑๔ การลาออกจากสมาชิก ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อเลขาธิการพรรคหรือนายทะเบียน พรรคเกษตรกรแรงงานไทย และให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่เลขาธิการพรรคหรือนายทะเบียน พรรคเกษตรกรแรงงานไทย แล้วแต่กรณี ได้รับหนังสือลาออก

ส่วนที่ ๓

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ ๑๕ สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะนโยบาย รวมทั้งความคิดเห็นของตนต่อพรรค
(๒) ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อน อันเกิดจากการกระทำด้วยเหตุไม่เป็นธรรม
(๓) เลือกตัวแทนหรือสมัครรับเลือกเป็นตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
(๔) เลือกกรรมการหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับ หรือตามที่คณะกรรมการ บริหารพรรคกำหนด

(๕) เข้าร่วมปฏิบัติงานของพรรคตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการพรรคหรือหัวหน้าพรรค

(๖) เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงตามข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

(๗) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะมีมติกำหนด

คณะกรรมการบริหารพรรคอาจกำหนดระเบียบให้สมาชิกที่จะได้รับสิทธิตาม (๓) (๔) (๖) และ (๗) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๖ บางประการให้ครบถ้วนก่อนก็ได้

ข้อ ๑๖ สมาชิกมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ชำระค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงพรรค เว้นแต่ได้รับการยกเว้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนดตามข้อปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค ระเบียบ วินัย และมติขององค์กรบริหารงานของพรรค

(๒) เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางการเมืองตามหลักสูตรที่พรรคจัด

(๓) ต้องสนับสนุนผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งของพรรคทุกระดับ

(๔) ประพฤติตัวและวางตนให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน

(๕) สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่นโยบายและอุดมการณ์ของพรรค ตลอดจนกิจกรรมของพรรค

(๖) การกระทำใด ๆ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ นโยบาย และชื่อเสียงของพรรคเป็นสำคัญ

(๗) ยึดมั่นในระเบียบของพรรคและวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก

ส่วนที่ ๔

หน้าที่และความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๑๗ หน้าที่และความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไปมี ดังนี้

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกและประชาชนทั่วไปในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง

(๒) ส่งเสริมและให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิกในกรอบของกฎหมายและข้อบังคับ

(๓) พิจารณาช่วยเหลือและเป็นปากเสียงให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องของหน่วยงานของรัฐ

(๔) สนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพด้วยการจัดหาแหล่งหรือร้านค้าให้สมาชิกซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคในราคาถูก

ข้อ ๑๘ พรรคต้องส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปมีความรู้ทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดย

(๑) ส่งเสริมและปลูกฝังความสำนึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และให้การอบรมเพิ่มความรู้เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

- (๒) ส่งเสริมและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมให้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
- (๓) เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับพรรคให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปทราบ

หมวด ๓

ผู้สนับสนุนกิจกรรมของพรรค

ข้อ ๑๕ ผู้สนับสนุนกิจกรรมของพรรคแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

- (๑) เยาวชน
- (๒) บุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆ

สิทธิ หน้าที่และบทบาทของผู้สนับสนุนกิจกรรมของพรรค ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ ๒๐ เยาวชน ได้แก่ บุคคลผู้มีอายุยังไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติอื่นตามข้อ ๘ (๑) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ที่แสดงความจำเป็นเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของพรรค

ข้อ ๒๑ บุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆ ได้แก่ บุคคลและองค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจและแสดงความจำเป็นเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของพรรค แต่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก

หมวด ๔

วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก

ส่วนที่ ๑

วินัยและจรรยาบรรณ

ข้อ ๒๒ สมาชิกมีหน้าที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้

- (๑) เคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- (๒) ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริหารพรรค ที่สั่งการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ และประกาศของพรรคอย่างเคร่งครัด
- (๓) ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคตามที่ปรากฏในแนวนโยบายของพรรค
- (๔) ประพฤติตนและดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบของกฎหมาย

(๕) ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม หรือเป็นเชิงอย่างที่ไม่ดี และเป็นที่ครหาของบุคคลทั่วไป

(๖) ไม่ปกปิดความผิด และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของพรรค

(๗) เคารพมติของคณะกรรมการบริหารพรรคเกี่ยวกับการเลือกผู้ที่พรรคส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง

(๘) ไม่วิพากษ์ วิจารณ์สมาชิกด้วยกัน หรือองค์การบริหารของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย

(๙) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือศีลธรรมอันดี

(๑๐) รับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานของพรรคตามขีดความสามารถของตน

(๑๑) แจ้งความจริง หรือรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงที่แจ้งในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๑๒) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไปดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองอื่นในระหว่างที่เป็นสมาชิก

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ

ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่เกินห้าคน ซึ่งหัวหน้าพรรคเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแต่งตั้ง

คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดูแล รักษาระเบียบ วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก

(๒) สอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิก แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับ

(๓) ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณเป็นคราว ๆ ตามความจำเป็น แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ ให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง
ของคณะกรรมการบริหารพรรค

ส่วนที่ ๓

การกล่าวหาและการลงโทษสมาชิก

ข้อ ๒๔ การกล่าวหาสมาชิกคนใดว่าได้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการกระทำที่ผิดวินัย
หรือละเมิดจรรยาบรรณควรแก่การลงโทษ อาจทำได้โดยกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือสมาชิก
ไม่น้อยกว่าสิบคน ลงลายมือชื่อทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค

ข้อ ๒๕ เมื่อมีการกล่าวหาสมาชิกในข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยเร็ว

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหา ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณกำหนด

ข้อ ๒๖ สมาชิกผู้ใดกระทำการอันเป็นการผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณของพรรค ต้องได้รับโทษ
ตามความร้ายแรงของการกระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณ ดังนี้

- (๑) ตักเตือน
- (๒) ภาคทัณฑ์
- (๓) ตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับ
- (๔) ให้พ้นจากความเป็นสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกที่ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการกระทำนั้นอาจมีผล
ให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากความเป็นสมาชิก ให้คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณส่งผลการพิจารณาและ
ข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค
พิจารณา มติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค
ให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากความเป็นสมาชิก ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด การลงมติให้ลงคะแนน
โดยวิธีลับ

หมวด ๕

โครงสร้างของพรรค

ส่วนที่ ๑

สำนักงานใหญ่

ข้อ ๒๓ ให้พรรคมีสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารงานของพรรคตั้งอยู่ในเขต
จังหวัดนนทบุรีและให้มีสาขาพรรคในท้องที่ต่าง ๆ ในประเทศตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๔ ในการบริหารงานของพรรค ให้มีสำนักงานดังต่อไปนี้ อยู่ที่สำนักงานใหญ่

(๑) สำนักงานเลขานุการหัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าพรรค และกระทำการอื่นใดตามที่หัวหน้าพรรคสั่งการ

(๒) สำนักงานเลขาธิการพรรคมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในของพรรคและ
กิจการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานใดสำนักงานหนึ่งโดยเฉพาะ

(๓) สำนักนโยบายและแผนมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรค
ในทางข้อมูลและวิชาการ งานด้านการต่างประเทศของพรรค งานจัดทำแผนกิจกรรมและงบประมาณ
และงานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๔) สำนักงานบัญชีและการเงินมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงินและบัญชี
ของพรรคให้เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับและงานอื่น ๆ ที่หัวหน้าพรรค
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๕) สำนักงานอื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้จัดตั้งขึ้น

คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจกำหนดอำนาจหน้าที่เพิ่มเติม และแบ่งส่วนงานภายใน
ของแต่ละสำนักงานดังกล่าวข้างต้นตามที่เห็นสมควร

การกำหนดตำแหน่ง ลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่
ตลอดจนการแต่งตั้ง การถอดถอนเจ้าหน้าที่และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรค
กำหนด

ส่วนที่ ๒

สาขาพรรค

ข้อ ๒๕ ท้องที่ใดมีสมาชิกตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป และประสงค์จะจัดตั้งสาขาพรรค ให้สมาชิก
ผู้เริ่มจัดตั้งมีหนังสือแจ้งความประสงค์จัดตั้งสาขาพรรค พร้อมทั้งรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรค รายชื่อ

อาชีพ และที่อยู่ของสมาชิกผู้เริ่มจัดตั้งตามแบบพิมพ์ของพรรคไปยังเลขาธิการพรรค เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา หากคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบ ก็ให้แจ้งให้สมาชิกผู้เริ่มจัดตั้งดำเนินการต่อไป

หากคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าท้องที่ใดยังไม่พร้อมที่จะให้มีการจัดตั้งสาขาพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคอาจให้ตั้งเป็นศูนย์ประสานงานพรรคไปก่อนก็ได้

การกำหนดท้องที่ในการจัดตั้งสาขาพรรคตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือเขตเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หนึ่งเขตเป็นหนึ่งท้องที่ ในท้องที่หนึ่ง ๆ จะตั้งสาขาพรรคได้เพียงสาขาเดียว

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับแจ้งการจัดตั้งพรรค พรรคจะต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นในภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา และในแต่ละปีให้พรรคดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคเพิ่มขึ้นในแต่ละภาค อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา จนกว่าจะมีสาขาพรรคครบทุกท้องที่ในภาคนั้น

ข้อ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเห็นชอบกับการจัดตั้งสาขาพรรคแล้ว ให้จัดให้มีการประชุมสมาชิกที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่ของสาขาพรรคนั้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ

เมื่อที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้ว ให้หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่จัดตั้งสาขาพรรคแล้วเสร็จ

เมื่อหัวหน้าพรรคได้รับหนังสือรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ

ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๐ ประกอบด้วย ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เภรัญญิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอีกไม่เกินสามคน ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมสาขาพรรค

ในกรณีที่เลขาธิการพรรคเห็นว่า ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เภรัญญิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรค ผู้ใดมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งต่อไป ให้เลขาธิการพรรคเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติปลดบุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่งได้

กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรคอีกได้

ข้อ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการขยายจำนวนสมาชิกพรรคในเขตท้องที่ของสาขา

(๒) ให้การศึกษาอบรมทางการเมืองและการอบรมอื่น ๆ ตามอุดมการณ์และแนวทางนโยบายของพรรคแก่สมาชิก

(๓) เผยแพร่อุดมการณ์ แนวนโยบายและกิจกรรมของพรรคแก่ประชาชนทั่วไป

(๔) รณรงค์ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

(๕) ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมวลชนในท้องถิ่น และดำเนินโครงการเศรษฐกิจตามที่พรรคแนะนำหรือเห็นชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นบริหารกิจการภายในของสาขาพรรค

(๖) เสนอแนะผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกระดับในท้องที่ของสาขาต่อคณะกรรมการบริหาร

(๗) จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ แผนจัดหาทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อให้ความเห็นชอบ

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

ข้อ ๓๓ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากความเป็นสมาชิก

(๔) พ้นจากตำแหน่ง ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เภรณูญิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค

(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติการณ์เสื่อมเสียอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง

(๖) ที่ประชุมสาขาพรรค มีมติหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติการณ์เสื่อมเสียอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการสาขาพรรค นอกจากประธานสาขาพรรคว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเข้าแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้กรรมการสาขาพรรคที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการสาขาพรรคที่ตนแทน แต่ถ้าคณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน คณะกรรมการสาขาพรรคจะไม่แต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดแทนตำแหน่ง กรรมการสาขาพรรคที่ว่างลงก็ได้

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ตำแหน่ง ประธานสาขาพรรคว่าง ให้มีการประชุมสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ในระหว่างที่ไม่มีประธานสาขาพรรค ให้รองประธานสาขาพรรครักษาการแทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนหนึ่งรักษาการแทน

การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ วรรคหนึ่ง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสาขาพรรครายงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคทราบ

ข้อ ๓๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตำแหน่ง กรรมการสาขาพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
- (๒) คณะกรรมการบริหารพรรคสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เพราะกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับ หรือกระทำการอื่นใดอันทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง
- (๓) ที่ประชุมสาขาพรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๓๗ เมื่อครบวาระของคณะกรรมการสาขาพรรค หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหม่ภายในหกสิบวัน

ให้กรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่จากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ หรือมีแต่ไม่ยินยอมดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้เลขาธิการพรรคดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ข้อ ๓๘ การประชุมของสาขาพรรคมี ๒ ประเภท ดังนี้

(๑) การประชุมสามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะต้องทำการประชุมก่อนการประชุมก่อนการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยหนึ่งเดือน

(๒) การประชุมวิสามัญ หมายถึง การประชุมคราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑) ซึ่งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้จัดขึ้น

สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสาขาพรรคมีสิทธิเข้าชื่อเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีการประชุมวิสามัญสาขาพรรค หนังสือร้องขอต้องระบุถึงสาเหตุที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอ

การประชุมใหญ่ของสาขาพรรคต้องมีสมาชิกของสาขานั้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกของสาขาพรรคนั้นทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานสาขาพรรคไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมในคราวนั้น

ให้เลขานุการพรรคเป็นเลขานุการที่ประชุม หากเลขานุการพรรคไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขานุการพรรคเป็นเลขานุการที่ประชุมแทน

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมของสาขาพรรคคราวใด เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับเริ่มการประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไป และให้จัดประชุมใหม่ภายในเวลาสามสิบวัน แต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในการประชุมที่เลื่อนมานี้ ถ้ามีสมาชิกของสาขาพรรคมาร่วมประชุมตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้ถือเป็นองค์ประชุม ที่ประชุมสาขาพรรคที่เลื่อนมานี้ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในการประชุมครั้งก่อนที่ต้องเลื่อนมาเท่านั้น

หมวด ๖

การบริหารพรรค

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓๕ การบริหารงานของพรรค ประกอบด้วย

- (๑) ที่ประชุมใหญ่
- (๒) คณะกรรมการบริหารพรรค
- (๓) ที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี
- (๔) ที่ประชุมรัฐมนตรี
- (๕) ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนที่ ๒

ที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๔๐ ที่ประชุมใหญ่เป็นองค์กรสูงสุดของพรรค

การประชุมใหญ่ของพรรคมีสองประเภท ดังนี้

(๑) การประชุมใหญ่สามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารจัดให้มีปีละหนึ่งครั้ง ภายในสามเดือน นับแต่วันสิ้นสุดปีบัญชีของพรรค

(๒) การประชุมวิสามัญ หมายถึง การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑) ซึ่งอาจกระทำได้ โดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือโดยคำร้องขอเป็นหนังสือของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามข้อ ๓๕ (๑) ถึง (๓) จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนทั้งหมด หนังสือร้องขอนั้นต้องระบุสาเหตุที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีหลังนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

ข้อ ๔๑ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ให้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ข้อ ๔๒ ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม

ข้อ ๔๓ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมใหญ่มี ดังนี้

- (๑) กรรมการบริหารพรรค
- (๒) สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค (ถ้ามี)
- (๓) ประธานสาขา หรือผู้แทนในฐานะผู้แทนของสาขาพรรค
- (๔) ผู้แทนสมาชิกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ข้อ ๔๔ การประชุมใหญ่ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จึงจะเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ดำรงตำแหน่งหลายฐานะในคราวเดียวกัน ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงเสียงเดียว

คณะกรรมการบริหารพรรคอาจเชิญสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกอื่น หรือที่ปรึกษาพรรคเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ ๔๕ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และเลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุมใหญ่

ในกรณีหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารพรรคหรือรองเลขาธิการพรรคที่ประธานในที่ประชุมใหญ่กำหนด เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และเลขานุการในที่ประชุมใหญ่ แล้วแต่กรณีแทน

การประชุมใหญ่ใด เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับเริ่มการประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ประธานในที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุมออกไป และให้จัดประชุมใหญ่อีกครั้งภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในการประชุมใหญ่ที่เลื่อนมานี้ มีผู้มีสิทธิเข้าประชุมมาประชุมเท่าใด ให้ถือเป็นองค์ประชุม และที่ประชุมที่เลื่อนมานี้ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในการประชุมครั้งก่อนที่ต้องเลื่อนมาเท่านั้น

ข้อ ๔๖ การดำเนินกิจการต่อไปนี้ ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่

- (๑) กำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค
- (๒) กำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของพรรค
- (๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหนือญักพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น
- (๔) กิจการอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (๕) กิจการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติกำหนดเป็นคราว ๆ ไป
- (๖) รับรองงบการเงินประจำปีของพรรค

สมาชิกผู้ใดประสงค์จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ให้เสนอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการพรรค ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

ส่วนที่ ๓

คณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีจำนวนไม่เกินเจ็ดสิบหกคน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค หนึ่งคน รองหัวหน้าพรรคไม่เกินเจ็ดคนกระจายตามสัดส่วนของภูมิภาค เลขาธิการพรรคหนึ่งคน รองเลขาธิการพรรคไม่เกินเจ็ดคนกระจายตามสัดส่วนของภูมิภาค เภรัณุกพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรค หนึ่งคน รองโฆษกพรรคไม่เกินสองคน และกรรมการบริหารพรรคอื่นอีกไม่เกินห้าสิบหกคน ซึ่งเลือกตั้ง โดยที่ประชุมใหญ่จากสมาชิกที่มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร รองหัวหน้าพรรคที่หัวหน้าพรรคกำหนด เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหาร และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขาธิการพรรคอาจแต่งตั้งให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งเป็นรองเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ก็ได้

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง

ในกรณีที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารไม่ครบจำนวนตามข้อ ๔๑ พรรคหนึ่งแล้ว ต่อมามีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่ม ให้กรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้งเพิ่มอยู่ในตำแหน่ง เท่าวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารที่ตนได้รับเลือกตั้งเข้าไปเพิ่ม

ข้อ ๔๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดของพรรค และสาขาพรรค และการทำบัญชีตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย พรรคการเมืองกำหนด ซึ่งรวมทั้งอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) บริหารพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมติ ที่ประชุมใหญ่ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(๒) พัฒนาพรรคให้ก้าวหน้าและมั่นคง ให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน

(๓) กำกับ ดูแลการจัดทำทะเบียนสมาชิก โดยให้มีจำนวนสมาชิกพรรคคงอยู่ไม่น้อยกว่าห้าพันคน และมีสมาชิกในแต่ละภาคและจังหวัดตามบัญชีภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด

(๔) แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการคณะต่าง ๆ ผู้ช่วยหรือผู้ช่วยผู้ควบคุมเสียง นายทะเบียน ผู้สอบบัญชี สมุห์บัญชี และอนุกรรมการอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น

(๕) ควบคุมการทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี

(๖) กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสาขาพรรคและการหาสมาชิก กำหนดแผน การกำหนดเวลา ในการจัดตั้งสาขาพรรค อำนาจ หน้าที่ของสาขาพรรค การเลือกตั้ง การดำรงตำแหน่ง การสิ้นสุดและการออกจากตำแหน่งของกรรมการสาขาพรรค พร้อมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาขาพรรค วรรณะที่ชักจูงเพื่อให้ประชาชนสนใจและเข้าเป็นสมาชิกพรรคให้มากที่สุด

(๗) วางระเบียบงานบริหารพรรค

(๘) กำหนดอัตราค่าลงทะเบียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมและกรณียกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค

(๙) วางระเบียบวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พรรค ตลอดจนหลักการให้ความดี ความชอบและสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่พรรค

(๑๐) ควบคุมการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของพรรค

(๑๑) ดำเนินการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

(๑๒) มอบหมายงานให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ

(๑๓) กระทำกิจการอื่นตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ครบวาระ

(๒) หัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่ง

(๓) ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้พ้นจากตำแหน่ง

(๔) ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้น

เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๕๑ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตาม ข้อ ๕๐ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อหัวหน้าพรรค

(๓) พ้นจากตำแหน่ง หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค
เหรัญญิกพรรค หรือโฆษกพรรค

(๔) ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนให้พ้นจากตำแหน่ง

(๕) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรค

(๖) ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

(๗) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๘) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ ๕๒ เมื่อตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลง ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่
ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ถ้าตำแหน่ง หัวหน้าพรรคว่างลง ให้รองหัวหน้าพรรคคนหนึ่งปฏิบัติกรแทน เว้นแต่
รองหัวหน้าพรรคคนหนึ่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรคคนถัดไปปฏิบัติกรแทน และ
ให้เรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่ง หัวหน้าพรรค
ว่างลงและถ้ามีตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคอื่นว่างลงด้วย ให้ทำการเลือกจากที่ประชุมดังกล่าว
ในคราวเดียวกันนี้

ข้อ ๕๓ ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ บริหาร และควบคุมกิจการทั้งปวงของพรรค
ให้ดำเนินการไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติของพรรคคุณเลขาธิการพรรค และจัดทำทะเบียนสมาชิก
จัดทำรายงานกิจการของพรรคในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา และปฏิบัติกิจการอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ ๕๔ ให้รองหัวหน้าพรรคมีหน้าที่ช่วยหัวหน้าพรรค และมีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรค
มอบหมาย หรือปฏิบัติหน้าที่แทนในเมื่อหัวหน้าพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ข้อ ๕๕ เลขานุการพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ดำเนินการด้านธุรการของพรรคที่สำนักงานใหญ่ควบคุมงานบริหารด้านธุรการของ
สำนักงานสาขาพรรค ดำเนินการและติดตามผลงานตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย

(๒) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค การประชุมใหญ่ และอำนวยความสะดวก รวมทั้งรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการอื่นของพรรคด้วย

(๓) เป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พรรคในสำนักงานใหญ่

ข้อ ๕๖ รองเลขาธิการพรรคมีหน้าที่ช่วยเลขาธิการพรรค และมีอำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย

ข้อ ๕๗ เภรัณูญิกพรรคมีหน้าที่ช่วยดูแลการบริหารเงินและทรัพย์สินของพรรค รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของพรรคและสาขาพรรค โดยมีผู้ช่วยเษรัณูญิกและมีเษรัณูญิกสาขาพรรคแบ่งเบาความรับผิดชอบของเษรัณูญิกพรรค เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาพรรคนั้น

ข้อ ๕๘ โฆษกพรรคมีหน้าที่แถลงกิจการโดยทั่วไปของพรรค และตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคมอบหมาย และมีรองโฆษกพรรคทำหน้าที่ช่วยโฆษกพรรค และตามที่โฆษกพรรคมอบหมาย โดยมีโฆษกสาขาพรรคแบ่งเบาหน้าที่โฆษกพรรคเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้น

ข้อ ๕๙ ผู้ควบคุมเสียงมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือในที่ประชุมรัฐสภา เพื่อให้เป็นไปตามมติพรรค

ข้อ ๖๐ นายทะเบียนมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมทะเบียนสมาชิกและงานทะเบียนอื่น ๆ ของพรรค

ข้อ ๖๑ การเสนอญัตติหรือเรื่องใด ๆ ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาล่วงหน้าสิบห้าวันก่อนการประชุมใหญ่ หากเป็นเรื่องที่มีสาระอันควรเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการบริหารอาจจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนการนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ก็ได้

ส่วนที่ ๔

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๖๒ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเดือนละครั้ง

ข้อ ๖๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และเมื่อพ้นเวลาสามสิบนาที นับแต่เวลานัดประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนและนัดประชุมใหม่

ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธาน และเลขานุการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม และให้นำข้อ ๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และหัวหน้าพรรคมิได้มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคคนใดทำหน้าที่แทน ให้เลือกกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมคนหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ประธานเฉพาะสำหรับการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าประชุม ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนได้อีกหนึ่งครั้ง

ส่วนที่ ๕

การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ ๖๔ ให้มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หรือตามมติของที่ประชุมเป็นคราว ๆ ไป และให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ถ้าทั้งหัวหน้าพรรคและรองหัวหน้าพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ให้เลขานุการพรรคเป็นเลขานุการที่ประชุม ถ้าเลขานุการพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขานุการพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

ข้อ ๖๕ การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

ส่วนที่ ๖

การประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค

ข้อ ๖๖ ให้มีการประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคตามความจำเป็นและความเหมาะสม

การประชุมร่วมตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ส่วนที่ ๗

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ข้อ ๖๗ การประชุมกรรมการดำเนินงานแต่ละคณะ ให้ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๖๘ การประชุมกรรมการดำเนินงานแต่ละคณะ จะต้องมีการในคณะนั้น ๆ มาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ส่วนที่ ๘

ที่ปรึกษาพรรค

ข้อ ๖๙ ให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งที่ปรึกษาพรรคจากบุคคลผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๗๐ ที่ปรึกษาพรรคอาจจะเสนอคำแนะนำหรือความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้

ส่วนที่ ๙

การลงมติที่ประชุม

ข้อ ๗๑ ผู้มีสิทธิเข้าประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ที่เข้าประชุม จึงจะถือว่าเห็นชอบในเรื่องที่ลงคะแนนนั้น

วิธีที่ลงคะแนน ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ เว้นแต่ประธานจะเลือกวิธีการลงคะแนนเป็นอย่างอื่น และที่ประชุมเห็นชอบด้วยโดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

ถ้าหากใช้วิธีเขียนชื่อในกระดาษในกรณีเลือกบุคคล ให้ใช้กระดาษที่เจ้าหน้าที่พรรคจัดให้เท่านั้น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

หมวด ๗

ส่วนที่ ๑

การคัดเลือกสมาชิกเข้ารับสมัครรับเลือกตั้ง

ข้อ ๗๒ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเพื่อพิจารณากลับกรองคัดเลือกสมาชิกเพื่อรับสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลทำการกลับกรองคัดเลือกผู้สมัครในแต่ละจังหวัดก็ได้

ข้อ ๗๓ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) สรรหาสมาชิกของพรรคที่มีคุณสมบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อสมัครเลือกตั้งทุกระดับ

(๒) เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมตาม (๑) ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาชี้ขาด

(๓) หาข้อมูลอันจำเป็นต่อการเลือกตั้งให้กับพรรคหรือผู้สมัคร

(๔) วางแผนและดำเนินการช่วยเหลือการเลือกตั้ง

ข้อ ๑๔ คุณสมบัติของสมาชิกผู้จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ส่วนที่ ๒

การเลือกสมาชิกเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกต่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง

หมวด ๘

คณะกรรมการดำเนินงาน

ข้อ ๑๖ หัวหน้าพรรคมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของพรรค ดังต่อไปนี้

(๑) คณะกรรมการจริยธรรม

(๒) คณะกรรมการวิชาการและแผนงาน

(๓) คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภา

(๔) คณะกรรมการกิจการสาขาพรรค

(๕) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์พรรค

หากมีความจำเป็น หัวหน้าพรรคอาจตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาหรือกระทำกิจการใด ๆ ก็ได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) รักษาระเบียบ วินัยและจริยธรรมของสมาชิก

(๒) สืบสวนและสอบสวนกรณีสมาชิกถูกกล่าวหาและพิจารณากรณีสมาชิกควรได้รับการชมเชย

(๓) เสนอคณะกรรมการบริหารออกระเบียบในการยกย่องสรรเสริญหรือลงโทษสมาชิก

(๔) สอดส่องการทำหน้าที่ของสมาชิกที่อาจมีผลกระทบต่อพรรค

(๕) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) การวางแผนการปฏิบัติงานและวิธีดำเนินงานตามนโยบายของพรรค

(๒) รับผิดชอบในงานด้านวิชาการและแผนงานของพรรค

(๓) การวางแผนการบริหารพรรคให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค

(๔) ดำเนินการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในด้านวิชาการและการทำงานของพรรค

(๕) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากลับกรองและยกร่างพระราชบัญญัติและญัตติที่ควรเสนอต่อรัฐสภาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค

(๒) ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานด้านรัฐสภาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค

ทราบ

(๓) เสนอแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานด้านรัฐสภาให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินและข้อบังคับของรัฐสภาต่อพรรค

(๔) ประสานงานด้านรัฐสภากับพรรคการเมืองอื่น

(๕) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๒๐ คณะกรรมการกิจการสาขาพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากำหนดแผนและวิธีการจัดตั้งสาขาพรรค

(๒) ควบคุม ดูแลให้สาขาพรรคแต่ละสาขาปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายพรรค

(๓) พิจารณาหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ของสาขาพรรค

(๔) ดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่พรรคจะต้องรับผิดชอบต่อสมาชิกในแต่ละสาขา

(๕) ดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๒๑ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์พรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) วางแผนสร้างความนิยมพรรค รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรพรรคเกษตรกรแรงงานไทย

(๒) วางแผนการประชาสัมพันธ์ในผลงานและการปฏิบัติงานของพรรคในแต่ละรอบปี

(๓) วางแผนการเผยแพร่ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่สมาชิกและประชาชน

(๔) วางแผนการสัมมนากิจการของพรรค รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนต่าง ๆ

(๕) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวด ๕

การประกาศเกียรติคุณและการลงโทษ

ส่วนที่ ๑

การประกาศเกียรติคุณ

ข้อ ๘๒ การประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง สรรเสริญ ให้รางวัล ให้ประกาศนียบัตร หรือมอบโล่เกียรติยศ หรือกระทำการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนดแก่สมาชิกผู้ซึ่งกระทำความดีแก่พรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคตามรายงานของคณะกรรมการจริยธรรม

ข้อ ๘๓ การประกาศเกียรติคุณอาจกระทำได้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) ประกาศชมเชย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาพรรค
- (๒) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ่และให้ประกาศนียบัตร
- (๓) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ่ ให้ประกาศนียบัตรและให้รางวัล
- (๔) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ่ มอบโล่เกียรติยศ
- (๕) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ่ มอบโล่เกียรติยศ และจารึกชื่อไว้บนแผ่นป้าย ณ สำนักงานใหญ่

(๖) กระทำการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ส่วนที่ ๒

การลงโทษ

ข้อ ๘๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาผลของการถูกกล่าวหาของสมาชิกตามรายงานของคณะกรรมการจริยธรรม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้ระงับเรื่อง
- (๒) ยกข้อกล่าวหา
- (๓) ว่ากล่าวตักเตือน
- (๔) ตำหนิในที่ประชุม

(๕) ทำทัณฑ์บน

(๖) ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกโดยมิต้องมีเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้าประชุม

ข้อ ๘๕ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจพิจารณาให้มีมติให้สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิก ในกรณีความผิด ดังต่อไปนี้

(๑) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมติพรรค

(๒) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือของที่ประชุมสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๓) การกระทำที่อาจก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของพรรค

หมวด ๑๐

ส่วนที่ ๑

การบริหารงบประมาณ

ข้อ ๘๖ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณ ควบคุม ดูแลรับผิดชอบการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดให้มีการทำบัญชีตามข้อ ๘๗ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ให้ประธานสาขาพรรคจัดให้มีการทำบัญชีของสาขาพรรคตามข้อ ๘๗ และรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีพรรค

ข้อ ๘๗ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบด้วย

(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย

(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค

(๓) บัญชีแยกประเภท

(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วน

บัญชี ตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น

บัญชี ตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

ข้อ ๘๘ พรรคและสาขาพรรค ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้แจ้งแจ้งการจัดตั้ง และครั้งต่อไปเป็นประจำทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน

การปิดบัญชีให้จัดทำงบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบดุลและงบรายได้ และค่าใช้จ่ายของพรรค
กรณีที่มีสาขาพรรค ให้รวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาด้วย

งบดุลต้องแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของพรรค

งบรายได้และค่าใช้จ่ายต้องแสดงที่มาของรายได้ ซึ่งได้รับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐ
และรายได้อื่นที่มีกับทางใช้ไปของค่าใช้จ่ายดำเนินการของพรรค โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ต้องแสดงไว้โดยชัดเจน

งบดุลต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี

ข้อ ๘๕ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว ต้องเสนอที่ประชุมใหญ่
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และเปิดเผยไว้ ณ สำนักงานใหญ่
และสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้วตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าพรรคต้องรับรองความถูกต้อง
ร่วมกับเหรียญพรรค และให้หัวหน้าพรรคส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ พร้อมทั้งสำเนาบัญชีตามข้อ ๘๖

ข้อ ๘๐ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้จัดสรรเป็นจำนวนรวม
โดยพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

(๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรร
แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล

ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมและคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๘๑ เมื่อมีการบริจาคแก่พรรค ให้พรรคออกหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาค

เมื่อพรรคได้รับการบริจาคเงิน ให้พรรคเปิดเผยรายชื่อผู้บริจาค และจำนวนเงินที่ได้รับการบริจาค

ข้อ ๘๒ ให้หัวหน้าพรรคจัดให้มีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และรายการทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ของ
ผู้บริจาคทุกราย ในกรณีที่เป็นการบริจาคผ่านทางสมาชิก ให้ระบุชื่อสมาชิกผู้รับการบริจาคด้วย

(๒) วัน เดือน ปีที่รับบริจาค

(๓) สำเนาหลักฐานการรับบริจาค

ในกรณีที่การบริจาคเป็นการให้หรือให้ใช้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ ให้หักมูลค่าโดยคำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นนั้น หรือค่าของสิทธินั้นก่อน จึงบันทึกลงในบัญชีและในกรณีที่ไม่มีอาจคิดมูลค่าได้ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นนั้นให้ชัดเจนเท่าที่จะกระทำได้

ข้อ ๕๓ หัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค และสมาชิก ซึ่งได้รับการบริจาค ต้องนำส่งเข้าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามข้อ ๕๒ ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับการบริจาค

ข้อ ๕๔ บรรดาเงินที่พรรคได้รับการบริจาคมา ให้หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรคนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรค

ข้อ ๕๕ ให้หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เหรัญญิกพรรค หรือบุคคลที่หัวหน้าพรรคมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในนามพรรค ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ ๕๖ การบริหารการเงินและการบัญชีของสาขาพรรค ให้นำความในหมวดนี้ไปใช้บังคับ โดยอนุโลม

ข้อ ๕๗ การเงินของพรรค ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน ที่คณะกรรมการบริหารพรรค เป็นผู้กำหนด

ส่วนที่ ๓

การบริหารการคลังและการบัญชีของสาขาพรรค

ข้อ ๕๘ การบริหารการคลังและการบัญชีของสาขาพรรค ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง

ข้อ ๕๙ ให้ประธานสาขาพรรคหรือรองประธานสาขาพรรคคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิกสาขาพรรค รวมสองคนมีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินของสาขาพรรค

หมวด ๑๑

การตีความข้อบังคับและการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและนโยบายพรรค

ส่วนที่ ๑

การตีความข้อบังคับ

ข้อ ๑๐๐ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจตีความข้อบังคับ

ข้อ ๑๐๑ ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน เห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไป

ส่วนที่ ๒

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและนโยบายของพรรค

ข้อ ๑๐๒ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและนโยบายของพรรคจะกระทำได้โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) เสนอโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ

(๒) เสนอโดยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนจากทุกภาค โดยต้องมีสมาชิกที่เสนอในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

(๓) การเสนอโดยสมาชิกตาม (๒) ให้ทำเป็นหนังสือเสนอต่อหน้าพรรค พร้อมด้วยข้อความและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เมื่อหัวหน้าพรรคได้รับหนังสือแล้วให้รีบเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคทราบและเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป

(๔) การออกเสียงลงคะแนนโดยที่ประชุมใหญ่ ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการเปลี่ยนแปลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมวด ๑๒

การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๑๐๓ พรรคจะต้องสนับสนุน ปลูกฝังและรณรงค์ ตลอดจนให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หมวด ๑๓

การเลิกหรือยุบและการรวมพรรค

ส่วนที่ ๑

การเลิกหรือยุบพรรค

ข้อ ๑๐๔ พรรคเกษตรกรแรงงานไทยเป็นพรรคของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ โดยยึดหลักการว่า “เราต้องช่วยกันพัฒนาชาติให้มีความเจริญ เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินมิใช่ของใครคนเดียว” และมีเจตจำนงที่จะสร้างสรรค์ระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องให้ดำรงอยู่ในประเทศและจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่ผ่านมาในอดีต เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความมั่นคงในชีวิตของทุกคนในชาติไทย สร้างความเท่าเทียมเป็นธรรมในทุกอาชีพสังคม พรรคเกษตรกรแรงงานไทยย่อมเลิกหรือยุบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) มีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงสิบห้าคน
- (๒) มีการยุบพรรคไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น
- (๓) มีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรค

ส่วนที่ ๒

การรวมพรรค

ข้อ ๑๐๕ การรวมพรรคอาจเป็นการรวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่ หรืออาจเป็นการรวมเข้าเป็นพรรคการเมืองเดียวกับอีกพรรคการเมืองที่เป็นหลักก็ได้

ข้อ ๑๐๖ การรวมพรรคต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
มติให้รวมพรรคต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ส่วนการเลิกสาขาพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๐๗ ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับต่อเมื่อได้รับแจ้งการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเกษตรกรแรงงานไทย

คณะกรรมการบริหารพรรคเกษตรกรแรงงานไทย จำนวน ๕ คน คือ

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ๑. นายวรวงศ์ กลั่นสุภา | หัวหน้าพรรค |
| ๒. นายเนติ ธรรมคงคา | รองหัวหน้าพรรค |
| ๓. นายวรากร สุวรรณยานนท์ | เลขาธิการพรรค |
| ๔. นายกฤษ โสฬสกุล | รองเลขาธิการพรรค |
| ๕. นายวิมลศักดิ์ ตันเจริญ | โฆษกพรรค |
| ๖. นางสาวปัทมา ทวีชัยจันทร์ | เหรัญญิกพรรค |
| ๗. นางสาวน้ำฝน ยอดยิ่ง | กรรมการบริหารพรรค |
| ๘. นายสมชาย อำไพ | กรรมการบริหารพรรค |
| ๙. นายสุภาพ พรหมอินทร์ | กรรมการบริหารพรรค |
- จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง